

คนมีเสน่ห์ ... เป็นได้ง่ายนิดเดียว

นำเสนอเมื่อ : 20 มี.ค. 2552

คนมีเสน่ห์ ... เป็นได้ง่ายนิดเดียว

ผู้หญิงทุกคนชอบที่จะได้รับคำชมว่าเป็นคนมีเสน่ห์ และผู้ชายก็คงจะรู้สึกคล้ายๆ กัน เพราะความมีเสน่ห์นั้น จะทำให้คนคนหนึ่งได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ใครอยู่ใกล้ก็รักก็หลง กลายเป็นคนสำคัญ และมีโอกาสดี ๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนั่นเอง เพราะแคสวยไม่จริงยังยืนอยู่แล้วแกมมาก็ดูไม่ได้ ..เหลือสวยไวแค่อวดดี...แต่ถาอยากเป็นคนมีเสน่ห์ไม่ยากอย่างที่คิดถ้าปฏิบัติ ดังนี้...



1. คนมีเสน่ห์ไม่ตระหนี่รอยยิ้ม

รอยยิ้มไม่ใช่เงินออม ที่จะควักออกมาใช้แต่ละครั้งต้องคิดแล้วคิดอีก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องยิ้มเรียกรวดโดยไม่ทันได้คิด โปรดยึดความพอดีเป็นที่ตั้ง คือ มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในตัวเอง จนกระทั่งสามารถยิ้มให้ใครต่อใครได้อย่างเป็นธรรมชาติ สดใส จริงใจ และยิ้มได้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะรอยยิ้มที่จริงใจคือการทำให้คนอื่น ๆ รู้สึกประทับใจ



2. คนมีเสน่ห์ไม่ใช่คนโกง

เสน่ห์ประการหนึ่งของคนทุกคนที่จะมีได้ก็คือ ความรอบรู้ หรือเป็นคนที่มีรู้ลึกรู้จริง ไม่ว่าใครจะเปิดประเด็นใดขึ้นมาก็สามารถพูดคุยตอบโต้ คราวนี้แหละการสนทนาของคุณจะยิ่งออกรส และในโอกาสถัดๆ ไป คุณจะเป็นคนที่เขานึกถึงกอนูใคร และการแสวงหาความรู้และพัฒนาให้เป็นความรู้ลึกจริงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่เพียงจะเพิ่มเติมเสน่ห์ให้แกตัวคุณเองเท่านั้น แต่สติปัญญาอย่างนี้จะช่วยผลักดันให้คุณก้าวหน้าในอาชีพหรือในสังคมได้ด้วย



3. คนมีเสน่ห์มักร่ำรวยความจริงใจ

คุณทุกคนย่อมรักและไว้วางใจคนที่จริงใจกับตัวเอง หรือดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจ ไม่ใช่พวกกะล่อน หนาใจหลังหลอก ความจริงใจจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะคนมีเสน่ห์มักเป็นคนร่าเริงความจริงใจ เขาจริงใจกับคนทุกคน แสดงออกด้วยการพูดความจริง ไม่ปิดบัง ไม่เสแสร้ง ไม่ปากหวานกนเปรี้ยว ไม่นินทาลับหลัง ให้เกียรติ และกล่าที่จะดูซึมตามความเป็นจริง ด้วยทาทิที่บริสุทธิ์ใจ และในกาลเทศะที่เหมาะสม ฉะนั้น ใครที่มีเปิดเผยจริงใจ คนๆ นั้นมักจะได้รับเกียรติ ได้รับโอกาส และการนึกถึงเป็นคนแรกๆ และเป็นคนพิเศษเสมอๆ



4. คนมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของตัวเอง

เสน่ห์แรกที่เกิดจากเอกลักษณ์ของคุณคือสไตล์ในการแต่งตัว มีเงื่อนไขง่ายๆ คือการแต่งตัวนั้นต้องดูดี เหมาะสมกับบุคลิกภาพและหน้าที่การงานของตัวเอง โดยแบบฉบับของตัวเองจะเกิดจากการมีซ์ แอนด์ แมตซ์ หรือปรับปรุงดัดแปลงอะไรเล็กๆ น้อยๆ แต่งแล้วดูสวย หล่อ เท มีเสน่ห์ สะดุดตา แต่ไม่ได้ออกไปในแนวประหลาดหรือโอเวอร์



5. คนมีเสน่ห์เป็นผู้มีรสนิยม

รสนิยมที่ดีเป็นเสน่ห์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคน ไม่ว่าจะรสนิยมในการเลือกรับประทานอาหาร รานที่ไปนั่ง เสื้อผ้าเครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า หนังสือที่เลือกอ่าน ดนตรีที่เลือกฟัง ไลฟ์สไตล์ในวันหยุด ทุกอย่างล้วนสะท้อนรสนิยมทั้งนั้น แต่ความมีรสนิยมคืออยู่ที่ศิลปะ ต้องกลมกลืน เก๋ไก๋ สมตัวสมวัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาที่ต้องจ่าย

ขอบคุณที่มาข้อมูล planet.kapook.com/